

Tăng tốc những tháng cuối năm

Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt 7,72%, xếp thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 13 cả nước. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải tăng tốc triển khai quyết liệt các giải pháp.



10 tháng năm 2023, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 85,8 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong ảnh: Khai thác thủy sản ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Tạo đà bứt phá

Để tạo đà bứt phá, một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh chú trọng thực hiện là công tác thu hút đầu tư. Cùng với việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng lập, thẩm định và rút ngắn thời

gian thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư các dự án, tỉnh còn tổ chức làm việc với các đoàn công tác, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư; tổ chức thành công đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Anh, trong đó đã ký được một số thỏa thuận hợp tác quan trọng và chỉ đạo triển khai kết quả sau chuyển công tác; đồng thời, tập trung

triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day" - một trong những sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển, lan tỏa môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, tỉnh còn thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án điện khí LNG; đồng thời, tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với 5 huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Với việc triển khai tích cực, hiệu quả đó, Thái Bình đã và đang trở thành điểm đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nét nhất chính là trong 10 tháng năm 2023 thu hút vốn đầu tư của tỉnh ước đạt gần 39.600 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 với 103 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh (tổng vốn đăng ký gần 19.600 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó vốn FDI đạt 657,9 tỷ USD) và 17 dự án phát triển nhà ở (tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng).

Không chỉ chú trọng công tác thu hút đầu tư, tỉnh còn tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, tỉnh quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy

đủ chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện giao và thông báo kế hoạch vốn sớm, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xây dựng kế hoạch tiến độ thi công và giải ngân chi tiết; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời, thường xuyên tổ chức giao ban và kiểm tra các dự án, trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc. Chính vì thế, thời gian qua, Thái Bình luôn nằm trong top đầu các tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong cả nước, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao gần 4.910 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn địa phương đã phân bổ gần 8.810 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2023, ước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt 85,5%, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 46,8% kế hoạch tính phân bổ.

Nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ

Năm 2023 được xem là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Chính vì thế, song song với các giải pháp phát huy thế mạnh của địa phương, Thái Bình còn tập trung chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả đạt được, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, bảo đảm đạt cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Một trong những

Thái Bình là một trong số ít địa phương thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án điện khí LNG; đồng thời, tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với 5 huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Chính những việc làm cụ thể đó đã giúp Thái Bình có những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

nhiệm vụ cần tập trung cao độ là công tác thu ngân sách nhà nước. Đến hết tháng 10/2023, tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện ước đạt gần 5.900 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế

nhằm phấn đấu đạt được số thu ở mức cao nhất. Cùng với ngành thuế, tại cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023 được tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung sản xuất vụ đông hiệu quả, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi

đua trồng cây vụ đông do UBND tỉnh phát động; tiếp tục thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; quản lý tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịp cuối năm; nắm bắt, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp...

MINH HƯƠNG

MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH 10 THÁNG NĂM 2023:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 81.006 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2022;
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 57.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2022;
- Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 118.900 tỷ đồng, tăng 13,7%; tổng dư nợ cho vay ước đạt 90.510 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm 31/12/2022;
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.200 tỷ đồng, đạt 86,6% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt gần 5.900 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.300 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 13.100 tỷ đồng, đạt 78% dự toán;
- Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 989 doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 10.300 tỷ đồng.

Công tác bảo vệ môi trường ở cụm công nghiệp Đô Lương



Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đô Lương) luôn quan tâm đến môi trường làm việc của người lao động.

Bên cạnh việc thu hút vốn FDI, cụm công nghiệp (CCN) Đô Lương (Đông Hưng) do Công ty Cổ phần Đô Lương làm chủ đầu tư còn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Được xây dựng trên diện tích 43ha, tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng, đến nay CCN Đô Lương đã thu hút được 5 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó 2 nhà máy đã đi vào hoạt động, tổng mức đầu tư đăng ký hơn 600 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.000 lao động địa phương, các nhà máy còn lại đang xây dựng và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm BVMT của chủ đầu tư CCN, cũng như các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến nay, nhà đầu

tư hạ tầng CCN Đô Lương đã nghiên cứu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến công tác BVMT. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về BVMT không chỉ là nghĩa vụ "phải làm" mà từng bước đã trở thành "động lực tìm kiếm lợi nhuận bền vững" cho doanh nghiệp. Với quan điểm đó, nơi đây được đánh giá là CCN mẫu mực với các tuyến đường giao thông, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Thắng, quản lý trạm xử lý nước thải CCN Đô Lương cho biết: Công ty đã tập trung xây dựng và hoàn thiện khu xử lý nước thải tập trung với công nghệ, thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc tự

động với tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng, công suất xử lý 1.000m³ nước thải/ngày đêm. Quy trình xử lý có hệ thống đường ống gom nước thải tự trực chính đến các bể thu gom - điều hòa, qua thiết bị lọc rác thải, bể điều chỉnh độ pH, bể lắng, khử trùng, bể xử lý bùn... Nước thải sau xử lý có các thông số đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Bộ quy chuẩn quốc gia về nước thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành). Cảnh quan sạch sẽ, cây cối xanh tươi là ấn tượng với những ai đặt chân đến Công ty TNHH Innoflow Vina. Là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập tháng 12/2018, Công ty thu hút và tạo việc làm cho 1.200 lao động với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm chủ yếu

của Công ty là các loại thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện. Công nhân Đinh Thị Hoa, phân xưởng may 7 chia sẻ: Việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống, sức khỏe người lao động và môi trường làm việc an toàn, trong lành là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi yêu và gắn bó với Công ty. Do đặc thù sản xuất thú nhồi bông là cần nhiều công nhân làm việc trực tiếp, nếu môi trường làm việc chật hẹp, không thoáng mát sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và hiệu quả công việc. Nhận thức rõ điều này, Công ty luôn quan tâm bảo đảm môi trường làm việc cho công nhân, đáp ứng yêu cầu khẩn khe về môi trường của quốc gia mà doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu. Ông Han Seng Hyun, Giám đốc Công ty TNHH Innoflow Vina cho biết: Chúng tôi luôn quan tâm đến môi trường làm việc trong nhà máy, tất cả các nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thoáng mát, có hệ thống làm lạnh và hút bụi, do đó 1.200 công nhân luôn có môi trường làm việc tốt với tinh thần sáng khoái và tích cực. Cùng với đó, Công ty đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải đạt quy chuẩn cột B trước khi đưa nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Thời gian tới, CCN Đô Lương xác định ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết từ chối những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.

MINH NGUYỆT - TRẦN TUẤN

QUỲNH NGUYÊN Tắt bật trồng khoai tây vụ đông

Là địa phương có diện tích trồng khoai tây nhiều nhất huyện Quỳnh Phụ, những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) khẩn trương làm đất trồng khoai tây vụ đông cho kịp thời vụ.

Xã Quỳnh Nguyên có tổng diện tích trồng cây màu vụ đông gần 200ha, trong đó khoai tây 95ha, còn lại là bắp cải, dưa, bí và rau màu các loại. Để vụ đông gieo trồng theo kế hoạch sản xuất, việc chuẩn bị giống, phân bón, làm đất được địa phương chú trọng. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay, UBND huyện giao cho địa phương gieo trồng 198,3ha cây vụ đông, trong đó cây khoai tây chiếm gần 50%. Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, từ ngày 23/10 địa phương đã tổ chức gieo trồng khoai tây. Về khâu làm đất, địa phương huy động 12 máy phay vừa phay đất vừa lên luống tạo thuận lợi cho xã viên. Đối với cung ứng giống, ngoài 25 tấn khoai tây giống xã viên gửi trong kho lạnh của HTX, địa phương liên kết mua trên 23 tấn bảo đảm đủ giống cho bà con gieo trồng. Để khoai tây sinh trưởng và phát triển tốt, cùng với chủ động tuyên truyền xã viên xuống giống kịp thời vụ, địa phương huy động máy móc, nhân lực tổ chức khơi thông dòng chảy trên toàn bộ cánh đồng để tiêu thoát nước khi thời tiết bất thuận xảy ra.

Vụ đông năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thu, thôn Phương Quả Đông trồng 4 sào khoai tây. Giá trị từ cây khoai tây mang lại cho gia đình bà từ 7 - 9 triệu đồng/sào, cao hơn trồng lúa 3 - 4 lần nên gia

đình bà cũng như nhiều xã viên trong xã duy trì hàng năm. Bà Thu chia sẻ: Cây khoai tây gần bố với đồng đất Quỳnh Nguyên vài chục năm nay, là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nên chúng tôi rất yên tâm canh tác. Cũng như mọi năm, trước khi xuống giống, bà con xã viên được HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăm sóc theo quy trình. Năm nay, việc trồng khoai tây cũng thuận lợi hơn so với vụ đông năm ngoái, trời nắng hanh, đất khô tơi thuận lợi cho lên luống và đặt mống. Thuận lợi khi gieo trồng, bà con xã viên hy vọng khoai tây vụ đông năm nay tiếp tục giành thắng lợi.

Với gia đình ông Hoàng Văn Thoa ở thôn Phương Quả Nam, mặc dù trồng 7 sào khoai tây song nhờ máy móc hỗ trợ nên việc xuống giống của gia đình rất thuận. Theo ông Thoa, trước đây việc làm đất, lên luống đều bằng sức lao động của người dân, mất nhiều thời gian, có khi chậm hơn so với kế hoạch. Giờ HTX đưa máy móc vào phay, không phải kéo luống, chỉ cần bỏ phân, tra mống, vài ngày là xuống giống xong. Nhà tôi trồng 7 sào khoai tây chỉ 3 ngày đã hoàn thành. Thời tiết thuận lợi, ruộng khô ráo, tận dụng ra sau gặt gia đình phủ luống giữ độ ẩm, khi mưa tránh được độ lầy của đất, tránh có đại mộc để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Một trong những băn khoăn của xã viên là tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. Song vài năm trở lại đây, HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên duy trì liên kết với các công ty tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Riêng vụ đông năm nay, địa phương phối hợp với các đơn vị trồng rau, củ của trung ương liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm khoai tây. Ngoài ra, với chất lượng khoai tây đã được khẳng định qua các năm nên vào vụ thu hoạch, thương lái từ khắp các tỉnh về tận ruộng thu mua giá cao nên bà con rất phấn khởi.

Đến ngày 30/10, Quỳnh Nguyên đã hoàn thành gieo trồng khoai tây vụ đông. Để cây khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao, xã chỉ đạo HTX DVNN tiếp tục hướng dẫn xã viên khâu chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, quyết tâm phấn đấu giành vụ đông thắng lợi.

NGUYỄN CƯỜNG



Nông dân xã Quỳnh Nguyên tập trung gieo trồng khoai tây vụ đông theo đúng kế hoạch.